



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
เรื่อง รับสมัครสมาชิกธนาคารชยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้จัดตั้งธนาคารชยะขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารชยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อการจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จึงประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารชยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก

๑.๑ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จะต้องพักอาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ช่างราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง

๑.๒ คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก และประกาศให้ทราบทั่วถึงกัน ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องสามารถดตสิทธิได้ทันที

หลักฐานการสมัคร

๒.๑ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๒-๔๔๑๔๕๕ หรือ www.tha-chang.go.th ,Facebook, กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรีชา มากเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง